
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๗ 
วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
ผูมาประชุม 
๑. นายพีรพงศ    แสงเกง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๒. นายทองอินทร   แกวภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๓. นายสมศักดิ์    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๕. นายประทีป    หลายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแกว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๘. นายอัครภพ    ถ่ินถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๑. สิบเอกประสิทธิ์   วงศเมืองแกน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
ผูไมมาประชุม 
    - ไมมี - 
 
เลขานุการสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย   
๓.  นางนันทนภัส สุขสิริสมบูรณ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๔.  นายเท่ียง  กรุงศรี   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๖.  นางรุงสิร ิ  เตชะพี   ผูอํานวยการกองคลัง 
๗.  นายวีรยุทธ  สขุเจริญ   ผูอํานวยการกองชาง 
๘.  นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายกัณฑ  กอนแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๐. นายประสิทธิ ์ อุนศิริ   นิติกรชํานาญการ 
๑๑. นางสาวมัสยา เพชรหาญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายอลงกรณ แสงพานิชย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

 เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเขาหองประชุม  ไดนับองคประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ  แสงเกง ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในวันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป   
(ประธานสภาเทศบาล)    ๒๕๖๗   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  แจงประกาศเรียกประชุม 

สภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๗  และขอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของครับ 

 
นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -        ประกาศสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๖๗ 
 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล 
แมหลาย   สมัยสามัญ  สมัยแรก  เม่ือวันท่ี  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๗  ซ่ึงไดกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป ๒๕๖๗  ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๗  
มีกําหนด  ๓๐ วัน นั้น 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับขอ ๒๒ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ  การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแมห
ลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๖๗   ตั้งแตวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๗  
เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน  

 

     จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖7 
 

  
             พีรพงศ แสงเกง 

(นายพีรพงศ แสงเกง) 
             ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 

-  ขอกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๕  จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  
ประจาํป ๒๕๖๗  ในวันจันทรท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๗  เวลา  ๐๙.๐๐  น. ณ หอง

ประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย  สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย จึงขออนุญาตแจง
ทุกทานในท่ีประชุมใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 



 ๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓   

ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗  คราวเม่ือวันท่ี  ๒๓  กันยายน  25๖๗ 
       มีถอยคําตอนใดท่ีจะตองแกไขหรือไม ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมดวย 
 

   -  ท่ีประชุมใชเวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไมมีสมาชิกสภาทานใด เสนอขอแกไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติท่ีประชุม 
 

มติท่ีประชุม -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๖๗  เม่ือวันท่ี  ๒๓  กันยายน  25๖๗  ดวย
คะแนนเสียง จํานวน  1๑  เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนท่ีจะถึงระเบียบวาระตอไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารวาง และเครื่องดื่มครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกประชุม  

   ไดนับองคประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
   ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย   

      ประจําป ๒๕๖๗ 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในระเบียบวาระนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล แจงขอกฎหมายตอท่ีประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
เลขานุการสภาฯ  -  ขอกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 6 
ขอ 29 (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีไดรายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ประธานสภาเทศบาล)    เทศบาลตําบลแมหลาย ประจําป ๒๕๖๗ ตอท่ีประชุมครับ 
 

 

 



 ๔ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามระเบียบกระทรวง 

(นายกเทศมนตรี)      มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาท่ีดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น
ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  ในการนี้ จึงขอนําเรียนตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
แมหลายเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย ประจําป ๒๕๖๗ ซ่ึงไดแจกใหทุกทานในท่ีประชุม
สภาแหงนี้ 

     

-  นายกเทศมนตรีไดแจงรายงานผลตอท่ีประชุมโดยใชเวลาพอสมควร โดยในรายงาน 
ดังกลาว ไดชี้แจงบัญชีโครงการท่ีไดดําเนินการจากการติดตามและประเมินผลแผน 
พัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย โดยจําแนกตามยุทธศาสตรและแผนงานตางๆ 
รวมท้ังชี้แจงบัญชีการจัดหาครุภัณฑ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   

          ครั้งท่ี ๓ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  ครั้งท่ี ๓  จํานวน ๓ รายการ  ซ่ึงในเรื่องนี้นั้นมีขอ 
       กฎหมายท่ีไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร    
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายกเทศมนตรี   -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย
      มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
         ๒๕๖๘  ครั้งท่ี ๓  จากสวนราชการ ๒ กอง  รวมท้ังหมด ๓ รายการ  โดยมี 

   รายละเอียดดังนี้ 



 ๕ 
 

รายการท่ี ๑  (กองชาง) 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบดําเนินงาน ประเภทคาเชาบาน  งบประมาณตั้งไว  72,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณกอนโอนลด  38,000.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 10,400.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 27,600.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการโตะทํางาน งบประมาณ 
10,400.- บาท 

       - เพ่ือจัดซ้ือโตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต พรอมกระจก จํานวน 2 ตัว 
- เป นครุภัณฑ ท่ี ไม มี กํ าหนดไว ในบัญชี ราคามาตรฐานของหน วยงานรั ฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหม 10,400.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม       
10,4๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑเดิมชํารุด แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการโตะทํางาน ดวยคะแนนเสียง   
       จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๒  (กองชาง) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบดําเนินงาน ประเภทคาเชาบาน  งบประมาณตั้งไว     72,๐๐๐.- บาท  
งบประมาณกอนโอนลด  27,600.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอนลด 19,000.- บาท  
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 8,600.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง  
งบประมาณ 19,000.- บาท 
 



 ๖ 
 
- เพ่ือจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 
- เปนครุภัณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
  กองมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 256๗ 
 

งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหม  19,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม        
19,๐๐๐.- บาท 

 

หมายเหตุ ในคําชี้แจงงบประมาณรายจายของครุภัณฑดังกลาว มีรายละเอียดซ่ึงได
เสนอกอนประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ ระบุเปนครุภัณฑท่ีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ  กองมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 256๖ แตเนื่องจากสํานักงบประมาณไดมีการแจงประกาศบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฉบับใหม จึงขอแกไขรายละเอียดในสวนบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ เปนฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗  ท้ังนี้ รายละเอียดของเครื่องตัดหญาแบบ
ขอแข็ง ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑท้ัง 2 ฉบับ มีคุณสมบัติเฉพาะสังเขป และ
ราคาตอหนวย เหมือนเดิมทุกประการ 

 

เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑเดิมชํารุด แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง   
       ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการท่ี ๓  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร ท่ัวไปเ ก่ียวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร      
ประเภทเ งินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทอง ถ่ิน งบประมาณตั้ ง ไว 
1,104,840.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  971,690.- บาท  จํานวนเงินท่ีโอน
ลด 60,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 911,690.- บาท 
 

โอนเพ่ิม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ประเภท
ครุภัณฑอ่ืน รายการเรือเตาเผาศพเหล็กหลอ แบบสําเร็จรูป งบประมาณ 60,000.- 
บาท 
- เพ่ือจัดซ้ือเรือเตาเผาศพเหล็กหลอ แบบสําเร็จรูป จํานวน ๑ ชุด 
- เปนครุภัณฑท่ีไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานของหนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถ่ิน 
 



 ๗ 
 
งบประมาณตั้งไว - บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินท่ีโอนเพ่ือตั้ง
จายเปนรายการใหม  60,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม        
60,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เพ่ือใชในฌาปนสถานบานบุญเจริญ หมูท่ี ๑ เนื่องจากครุภัณฑเดิมชํารุดเสียหาย ไม
สามารถใชการไดสําหรับการฌาปนกิจศพ แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในท่ีประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติท่ีประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการเรือเตาเผาศพเหล็กหลอ แบบ 
       สําเร็จรูป ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนจะเขาสูระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตทานสมาชิกรวมประชุมกันตอในชวง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบาย และขอเชิญทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมไดพัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันรวมกันครับ 
 

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ไดเวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภา  ใหสัญญาณเรียกประชุม  
   นับองคประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ตอไป 

 
๓.3  ญัตติขอความเห็นในการอนุญาตใหแขวงทางหลวงแพร เขาทําประโยชน 
       ในเขตพ้ืนท่ีปาไม 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติญัตติขอความเห็นในการอนุญาต
(ประธานสภาเทศบาล)    ใหแขวงทางหลวงแพร เขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม ซ่ึงในเรื่องนี้นั้นมีขอกฎหมายท่ี 

   ไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484  มาตรา ๔ (๑) "ปา" หมายความวา  
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ท่ีดินท่ียังมิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมายท่ีดิน 
 

ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดแบบคําขอ แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืน ๆ ตาม
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. 2558   
ขอ 1. แบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา 54 แหง
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 (แบบ ป.84-1)  ซ่ึงระบุใหผูมีความประสงคจะขอ 
 



 ๘ 
 
อนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตองแนบหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให
ความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้นตั้งอยู 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรต ิดวยกรมทางหลวงโดย  
(นายกเทศมนตรี)  แขวงการทางแพร มีความประสงคจะขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมท่ี

ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 กรณีเขาทํา
ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต เพ่ือดําเนินการโครงการปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 1134 สายโจโก-รองเข็ม ดังนี้ 
 

1. ในเขตปา ตามมาตรา ๔ (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ทองท่ี
ตําบลแมหลาย ตําบลน้ําชํา ตําบลหวยมา อําเภอเมืองแพร และตําบลบานเวียง 
ตําบลน้ําเลา ตําบลรองเข็ม อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เนื้อท่ี 234 ไร 1 งาน 30 
ตารางวา 
 

2. ในเขตปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติใหรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ปาแมคํามี (แปลง 1) 
ทองท่ีตําบลรองเข็ม อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร เนื้อท่ี 30 ไร 40 ตารางวา 
 

3. ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมเติ๊ก ปาแมถาง และปาแมกําปอง ทองท่ีตําบล    
น้ําเลา จังหวัดแพร เนื้อท่ี 1 ไร 3 งาน 19 ตารางวา 
 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเขาทําประโยชนในเขต
ปาไม พ.ศ.2558 ซ่ึงในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาจะตองแนบหลักฐาน
ท่ีแสดงผลการพิจารณาใหความเห็นจากสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปานั้น
ตั้งอยู เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต ดังนั้น แขวงทางหลวงแพรจึงขอความ
อนุเคราะหมายังเทศบาลตําบลแมหลาย นําเรื่องดังกลาว ดําเนินการขออนุญาตเขา
ทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา ๔ (1) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 
2484 โดยมีพ้ืนท่ีตั้งอยูในตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ชวง       
กม.0+000 – กม.2+107 ระยะทาง 2.107 กิโลเมตร เนื้อท่ี 40 ไร 1 งาน 44 
ตารางวา 

 
สําหรับวัตถุประสงคของโครงการดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เพ่ือใหการดําเนินโครงการถูกตองตามระเบียบและกฎหมายปาไม 
2. เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานทางใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสิ่งแวดลอม 
3. เพ่ือแกไขปญหาจราจร รองรับปริมาณจราจรท่ีมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนใน

อนาคต 
4. เพ่ือสงเสริมศักยภาพการพัฒนาทางดานการทองเท่ียว และความเจริญทาง

เศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน และระดับประเทศ 
 
 
 



 ๙ 
 
ในการนี้ เทศบาลตําบลแมหลาย จึงขอเสนอตอท่ีประชุมประชุมสภาเทศบาลตําบล
แมหลาย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นในการอนุญาตใหแขวงทางหลวงแพร เขาทํา
ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม ตอไป  โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารท่ีแจกให
ทุกทานในท่ีประชุม (นายกเทศมนตรีใชเวลาชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พอสมควร) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เม่ือไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอความเห็นจากสภาเทศบาลในการอนุญาตให
แขวงทางหลวงแพร เขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม ขอเชิญท่ีประชุมครับ 

 
มติท่ีประชุม -  มีมตใิหความเห็นอนุญาตใหแขวงทางหลวงแพร เขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไม  
     เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1134  สายโจโก – รองเข็ม    

     ดวยเสียง จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ นี้ มีทานใดจะเสนอเรื่องใดตอท่ีประชุมบาง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรต ิ ขออนุญาตแจงเรื่องการ 
(นายกเทศมนตรี)      จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลตําบลแมหลาย ท่ีจะขอรับการ 

จัดสรรงบประมาณในสวนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2569 
ซ่ึงทางเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจัดทําไวท้ังหมด 2 โครงการ ไดแก 
 

๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายทาง ขุนอนุกุลราชกิจ 2 
บานแมหลายศรีวิชัย หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7  ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร  จังหวัด
แพร  ขนาดกวาง 4.70 – 8.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร ความหนา 
0.05 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 8,312 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 4,540,000 
บาท (สี่ลานหาแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 
 

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต สายทางกันทรวิชัย บานบุญ
เจริญ หมูท่ี 1  ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร  ขนาดกวาง 5.00 – 
6.00 เมตร ความยาว 940.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
5,200 ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,775,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนเจ็ด
หม่ืนหาพันบาทถวน) 
 
จึงขอนําเรียนใหท่ีประชุมไดทราบโดยท่ัวกัน 

 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกบาง ขอเชิญเสนอตอท่ีประชุมครับ (ปรากฎวาไมมี) 
(ประธานสภาเทศบาล)    หากไมมีทานใดเสนออีก ผมขอขอบคุณทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   

ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทานท่ีเขารวมในการประชุมครั้งนี้ บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว 
ผมขอปดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

       (ลงชื่อ)              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวฉวีวรรณ  จนัทรกา) 
             หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 
                         เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

(ลงชื่อ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นายพีรพงศ  แสงเกง) 

                        ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๗  เรียบรอยแลว 
 
 

              (ลงชื่อ)                            ประธานกรรมการฯ 
                              (นายอัครภพ  ถ่ินถา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 
 

            (ลงชื่อ)             กรรมการฯ 
                 (นายสมศักดิ์  อภัยกาวี) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
 

(ลงชื่อ)                 กรรมการ/เลขานุการฯ 
                    (นางกัญญา  พูลผล) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
  
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลแมหลาย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป ๒๕๖๗  เรียบรอยแลว 

 

เม่ือวันท่ี............................................................. 
 
 

(นายพีรพงศ  แสงเกง) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


